

ด่วนที่สุด  
ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๕๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

อบต.ถนนเหล็ก  
เลขรับที่ ๒16  
วันที่ 4 / 9 พ / ๖๗  
เวลา.....

๘1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นางอภิสรา ปวงแก้ว

เรื่อง การตรวจสอบการบันทึกการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)

(นางอภิสรา ปวงแก้ว)  
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๕๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด  
ที่ พช ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้ เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา  
พิจารณาการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบข้อมูลกลาง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหมวดที่ ๑  
แล้วปรากฏว่ามีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่ง บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้ตัวเลข  
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  
(โดยเฉพาะเทศบาลนครและเทศบาลเมือง) ในหมวดที่ ๑ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และทำให้ภาพรวม  
ของทั้งประเทศมีความคลาดเคลื่อนส่งผลกระทบต่อการศึกษาชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน  
และสิ่งปลูกสร้างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและ  
เมืองพัทยา ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหมวดที่ ๑ ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(INFO ระบบใหม่) ให้ครบถ้วนและถูกต้องและเร่งรัดการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหมวดภายใน  
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดจะนำไปใช้  
ประกอบการพิจารณารายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๗๓-๒๘๔๔

(นางศิริพันธ์ ยี่ะแทน)  
ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

# ด่วนที่สุด



สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบุรี

เลขที่ ๕๐

วันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๕

วณ \_\_\_\_\_

ที่ พช ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๕

ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี สำนักงานเทศบาลเมืองห่มสั๊ก สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  
และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่หนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พช ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ได้แจ้งให้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา พิจารณารายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหมวดที่ ๑ แล้วปรากฏว่ามีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่ง บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้ตัวเลขเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท (โดยเฉพาะเทศบาลนครและเทศบาลเมือง) ในหมวดที่ ๑ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และทำให้ภาพรวมของทั้งประเทศมีความคลาดเคลื่อนส่งผลกระทบต่อพิจารณาขีดเขยรายได้ที่ลดลงจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอแจ้งให้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหมวดที่ ๑ ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ให้ครบถ้วนและถูกต้องและเร่งรัดการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหมวด ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณารายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วย รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๘๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. / โทรสาร. ๐-๕๐๓๒-๙๗๘๑ ต่อ ๑๐๓

๑ กพ. ๕๘

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๕๑



สจ.เพชรบูรณ์
เลขที่รับ... ๕๖๑
วันที่... - ๑ กพ. ๒๕๖๔
เวลา.....

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหมวดที่ ๑ แล้วปรากฏว่ามีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่ง บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้ตัวเลขเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท (โดยเฉพาะเทศบาลนครและเทศบาลเมือง) ในหมวดที่ ๑ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และทำให้ภาพรวมของทั้งประเทศมีความคลาดเคลื่อนส่งผลต่อการพิจารณาขุดเขยรายได้ที่ลดลงจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหมวดที่ ๑ ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ให้ครบถ้วนและถูกต้องและเร่งรัดการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ทุกหมวด ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณารายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไป



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๓๔๒๖-๓๐

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๘๔๘

ผู้ประสานงาน นายผจญ มหันตปัญญา โทร. ๐๘-๖๘๖๙-๖๙๖๓